



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 84-8-3821 7713 Fax: 84-8-3821 7452
Website: www.hsx.vn

TIN VĂN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE) TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT NHÀ ĐẦU TƯ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM) đã chính thức khởi động chuỗi chương trình đối thoại “Gặp mặt Nhà đầu tư” vào ngày 19/06/2015 vừa qua. Chương trình này không chỉ là một dấu ấn trên chặng đường 15 năm hoạt động của HOSE mà còn là chương trình định kỳ của Sở GDCK TP.HCM nhằm tạo cầu nối để các Tổ chức niêm yết thông tin rõ hơn về tình hình hoạt động cũng như các định hướng của mình đến đông đảo nhà đầu tư và công chúng trên thị trường.

Trong điều kiện thông tin trên trang web của doanh nghiệp còn hạn chế, đại hội cổ đông chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, chuỗi chương trình đối thoại là cơ hội để các nhà đầu tư được gặp trực tiếp lãnh đạo của các doanh nghiệp và cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư với chi phí thấp và hiệu quả. Nội dung thảo luận của chương trình đối thoại gồm 4 chủ đề chính:

- Các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và báo cáo tài chính kiểm toán của Tổ chức niêm yết.
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động vốn; kế hoạch phát triển các lĩnh vực hoạt động.
- Các dự án đang hoặc chuẩn bị triển khai.
- Các vấn đề khác liên quan đến Tổ chức niêm yết mà Công ty Chứng khoán và Nhà đầu tư đang quan tâm.

Chương trình hội thảo được kéo dài từ nay đến tháng 8 với hàng loạt doanh nghiệp đầu ngành tham gia đối thoại. Vào ngày 19/06, hai tổ chức niêm yết đầu tiên tham dự chương trình là Tập đoàn Sao Mai An Giang (ASM) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI). Tiếp theo chương trình, tham gia chuỗi đối thoại vào ngày 03/07 sẽ là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Đồng thời, mọi thông tin tiếp theo về lịch tham gia đối thoại của các công ty niêm yết sẽ được cập nhật đầy đủ trên trang web của Sở GDCK TP.HCM.

Thông qua những chia sẻ của nhà đầu tư và doanh nghiệp tại buổi đối thoại đầu tiên, Sở GDCK TP.HCM nhận thấy nhu cầu trao đổi thông tin của cả 2 phía là rất lớn. Do vậy, kính mời các nhà đầu tư có quan tâm đăng ký tham dự tại các công ty chứng khoán thành viên của Sở GDCK TP.HCM hoặc Phòng Đối ngoại – HOSE.

Email: ducdmt@hsx.vn